
 

1 
 

18. fundur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, Végarði 1.8. 2023, kl. 13:30 

Mætt til fundar:   Anna Jóna Árnmarsdóttir, Halla Auðunardóttir, Kjartan Benediktsson,  Lárus 

Heiðarsson oddviti og Helgi Gíslason sveitarstjóri.  1. Varamaður Urður Gunnarsdóttir var fjarverandi og 

2. varamaður Guðni Jónsson mætti í stað Jóhanns F. Þórhallssonar. 

 

1. Sorpmál 

2. Ársskýrsla HAUST 

3. Fundargerðir 

a. Almannavarnarnefnd Austurlands 28.6.2023 

b. Stjórn samtaka orkusveitarfélaga 22.6.2023 

c. Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands 10.7.2023 

4. Bréf 

a. Bókaútgáfan Hólum 20.7.2023 

b. Bændasamtök Íslands 7.7.2023 

c. Skipulagsstofnun 19.7.2023 

d. Mennta og barnamálaráðuneytið 22.6.2023 

e. ADHD samtökin 

f. Skipulagsstofnun, landsskipulagsstefna 

5. Önnur mál 

 

 

1. Sorpmál 

Farið yfir sorpmál og málið er í ferli.  Íbúafundur á vegum Íslenska Gámafélagsins verður í 

Végarði þriðjudaginn 22. Ágúst kl 17:00.   

2. Ársskýrsla HAUST 

Kynnt 

3. Fundargerðir 

d. Almannavarnarnefnd Austurlands 28.6.2023 

Kynnt 

e. Stjórn samtaka orkusveitarfélaga 22.6.2023 

Kynnt.  Sveitarstjóra í samræmi við lögfræðing sveitarfélagsins falið að setja saman drög 

að umsögn um skattaumhverfi orkuframleiðslu.  
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f. Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands 10.7.2023 

Kynnt 

4. Bréf 

g. Bókaútgáfan Hólum 20.7.2023 

Samþykkt að styrkja bókaútgáfuna Hólar um kr. 50.000 vegna útgáfu bókar um Björn 

Pálsson flugstjóra sem var ættaður af Héraði. 

h. Bændasamtök Íslands 7.7.2023 

Kynnt 

i. Skipulagsstofnun 19.7.2023 

Kynnt.  Erindið er um breytingar á landskipulagsstefnu og er vísað til skipulags og 

byggingarnefndar sveitarfélagsins. 

j. Mennta og barnamálaráðuneytið 22.6.2023 

Kynnt 

k. ADHD samtökin 

Kynnt 

5. Önnur mál 

Kjartan kom með hugmynd að setja ljós til að lýsa upp Hengifoss.   

 

Anna Jóna minntist á að mikið væri af tófu í sveitinni.  Þekkt greni eru tóm og erfitt virðist 

vera að ná tófunni.  Grenjaskyttur hafa rætt saman um málið. 

Vegagerðin hefur óskað eftir að fækka pípuhliðum Kjartani og Helga falið að ræða við 

fjallskilanefnd og Vegagerðina um málið 

Helgi kynnti samantekt um vindorkuferð sem farin var til Noregs í lok apríl 2023.   

 

Fundi slitið kl:  16:00 

Halla ritaði fundargerð í tölvu. 
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______________________________  _______________________________ 

Anna Jóna Árnmarsdóttir   Guðni Jónsson 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Halla Auðunardóttir    Kjartan Benediktsson 

 

 

_____________________________ 

Láruð Heiðarsson oddviti 


